

# เกษตรฯจับมือกระทรวงวิทย์ ผลักดัน 80 แล็บหนุนส่งออกยาง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรและกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่ง เอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025” โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมทางเทคนิคการทดสอบคุณภาพยางแท่ง และการฝึกอบรมทางระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดโลก พร้อมส่งเสริมการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ายางพาราไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย รวมทั้งฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทยเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยปีแรกมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมแกร่งสินค้ายางพาราไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดโลกด้วย

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การเซ็น MOU ครั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ สถาบันวิจัยยาง สังกัดอยู่กับกรมวิชาการเกษตร แต่ในช่วงปลายปี 2558 มีการตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ต้องดึงสถาบันวิจัยยางไปร่วมสังกัด แต่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง (แล็บ) ไม่ได้ย้ายตามไปด้วย ทำให้เกิดปัญหางานล่าช้าในการตรวจสอบห้องแล็บเอกชนว่าได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการออกใบอนุญาตที่เอกชนต้องมาขอต่ออายุกับกรมวิชาการเกษตร แต่เจ้าหน้าที่กรมไม่เพียงพอ ในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องการขยายงานด้านนี้ ทั้ง 2 กรมจึงได้ทำ MOU เพื่อช่วยเหลือนั่นขึ้น



👁️👁️ **เหตุระเบิดสนามบิน กับสถานีรถไฟในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม** เมื่อ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส ฝรั่งเศส ช่วงปลายปี 2558 นอกจากนี้จะมีผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากแล้วยังก่อให้เกิดความหวาดผวาทันทีทั่วโลก ทางทหารหลายประเทศรวมทั้งไทยส่งฝ่ายความมั่นคง **คุมเข้มเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง** พร้อมกับสกัดตรวจนักท่องเที่ยวและคนเดินทางเข้าออกประเทศ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าต้องตามแก้ภายหลัง ขอเพียงอย่าทำแบบไฟไหม้ฟางก็แล้วกัน

👁️👁️ **เหมือนกรณีระบบเดินรถ แอร์พอร์ตลิงก์ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 5 ปี** การเปิดให้บริการเดินรถ เกิดขัดข้องล่มกลางคันที่สถานีรามคำแหง ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนที่ติดค้างอยู่ในขบวนรถนานกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่ง กว่าจะช่วยเหลือนออกมาได้ก็ขุมนุ่นวนวอยอยู่พักใหญ่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับกะทันหัน **แลมไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน** หลังเหตุการณ์มีการ **บัยกัน** ไปมา ระหว่างการรถไฟฯ เจ้าของโครงการแอร์พอร์ตลิงก์ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามคาด แต่ยังไม่เห็นใครจะกล้าออกมากำหนดที่ว่า **ปัญหานี้จะไม่เกิดซ้ำรอย** ตอกย้ำภาพลักษณ์ให้โครงการเมกะโปรเจกต์โครงการนี้ที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้ติดลบหนักขึ้นอีก

👁️👁️ **เก้าอี้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** ว่างวันมานาน ตั้งแต่ **ดร.วีระศักดิ์ ขวัญเมือง** ผู้ว่าการ กยท.คนแรก โบกมือลาจากตำแหน่ง และมีการแต่งตั้ง **เชาว์ รองอาวุธ** รองผู้ว่าการ นั่งรักษาการแทน ล่าสุด หลังที่ประชุม ครม.เมื่อ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ แต่งตั้ง **ธีรช สุขสะอาด** อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดฯ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าการ กยท.คนใหม่ และถือฤกษ์เข้ารับทำงานวันแรก 23 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ดูแลนโยบายส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ มูลค่ารวมกว่า 6 แสนล้านบาท แต่มีสารพัดปัญหาที่รอสะสาง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออก มีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือด้านการบริหารจัดการ

👁️👁️ **ปิดท้ายด้วยข่าวร้ายคนกรุง** ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่องการจัดเก็บ **ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย** มิมีติไฟเขียวจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ในอัตราเหมาจ่ายครัวเรือนละ 30 บาท/เดือน โดย กทม.จะจัดเก็บเอง ส่วนน้ำเสียจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะให้การประปานครหลวง (กปน.) จัดเก็บตามปริมาณการใช้ น้ำ เติริมขงผลศึกษาต่อสภา กทม. เดือน เม.ย. 2559 นี้ ที่น่าจะทยอยตามมาคือ **การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย** ของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบำบัด กับที่ก่อสร้างระบบบำบัดแต่ถูกทิ้งร้างไม่ได้เปิดเดินเครื่อง เนื่องจากท้องถิ่นไม่กล้าแตะเรื่องค่าน้ำเสีย **เพราะกลัวจะกระทบคะแนนเสียง**

# การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 28 มี.ค. 2559



นายวิระเทพ จันทร์แก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรังเปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนกับคนกรีดยาง ในอัตราส่วน 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ทั้งประเทศ จำนวน 850,000 ครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558 โดย กยท. ใช้ข้อมูลนั้นเป็นฐานโดยยึดครัวเรือนเป็นหลัก

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของจังหวัดตรังมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 52,922 ครัวเรือน พื้นที่ 582,094.50 ไร่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ 39,179 ครัวเรือน พื้นที่ 409,572.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.36 มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 39,141 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.96

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอดศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.ตรัง



**‘พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ’**  
**ขอฝ่ามรสุมภัยแล้ง**  
**และวิกฤตศรัทธา**  
**ภาคเกษตร**

**เปิดใจ**

**อ่านต่อ**  
**น.8**



ประชาชน โดยการจัดหน่วยบรรเทาทุกข์แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทันที ส่วนน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ ได้สอบถามกรมชลประทานถึงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง รวมถึงคณะกรรมการจัดการชลประทาน (เจเอ็มซี) ในส่วนของภูมิภาค ได้รับคำยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการได้เช่นกัน

“การเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอยืนยันว่าประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและเล่นน้ำได้ตามปกติเหมือนเช่นทุกปี แต่อยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า และอยากให้ตระหนักถึงนิสัย”

สำหรับน้ำเพื่อการเกษตร ยอมรับว่าเมื่อน้ำต้นทุนมีน้อยย่อมต้องเกิดปัญหาแน่ แต่จาก 8 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะ

# พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ: **เปิดใจ**

## ขอฝ่ามรสุมภัยแล้ง และวิกฤตศรัทธาภาคเกษตร

### ต่อจากหน้า 1

จากผลสำรวจความเห็นของประชาชน และนักวิชาการ เมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมา ถึงผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลในรอบ 1 ปี 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า โพล) และศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) มักปรากฏชื่อของ **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นอยู่ในลำดับคะแนนรั้งท้ายเสมอ สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ไม่พ้นปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะยางพารา ที่รอวันปะทุ...อีกะลอก

ก่อนปรับการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีถูกมองว่าเป็นไปด้วยความล่าช้า ส่วนใหญ่มีลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก รวมทั้งตัวรัฐมนตรีว่าการที่ถูกสังคมมองว่ายังไม่มีความรู้และนโยบายที่เด่นชัดเกิดขึ้นเลย จนอาจมีบางคนตั้งคำถามขึ้นว่า แล้วอนาคตของภาคเกษตรไทย จะเดินต่อไปในทิศทางไหน? มืดมน หรือสดใส คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยจะดีขึ้นหรือไม่

“มติชน” ได้โอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการทำงานในรอบ 6 เดือน ตลอดจนประเด็นร้อนอย่างปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตร และการเรียกศรัทธาคืนมาจากภาคเกษตรกร รวมทั้งการปฏิรูปภาคเกษตรว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว

#### ●ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น มันใจว่าจะเอาอยู่หรือไม่?

ขอยืนยันและมั่นใจได้เลยว่า น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการรักษานิเวศ จะมีเพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ตามที่รัฐบาลวางแผนไว้แน่นอน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและการทำงานร่วมกันของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย การประสานส่วนภูมิภาค การประสานครหลวง ทุกหน่วยงานต่างยืนยันว่า น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคไม่มีปัญหาแน่นอน น้ำที่มีอยู่ในขณะนี้สามารถบริหารจัดการได้ และบางส่วนได้สำรองแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการทำประปาไว้แล้ว หากวิกฤตรุนแรงถึงขนาดน้ำประปาไม่สามารถผลิตได้ ก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือ

มาตรการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช ให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเลี้ยงปศุสัตว์แทน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าสามารถบรรเทาผลให้เกษตรกรได้มาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในเดือนมีนาคม 2559 ที่มีเพียง 17 จังหวัด 2,576 หมู่บ้าน ต่างจากเดือนมีนาคม 2558 ที่มีมากถึง 27 จังหวัด 6,822 หมู่บ้าน และเดือนมีนาคม 2557 ที่มีสูงถึง 29 จังหวัด 8,921 หมู่บ้าน แสดงว่ามาตรการที่กระทรวงเกษตรฯและภาครัฐที่เตรียมการไว้ได้ผลน่าพอใจ

#### ●หากภัยแล้งยังคงลากยาวต่อเนื่องถึงปีหน้า มีการเตรียมการไว้แล้วหรือไม่?

คงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าฤดูฝนปีนี้และปีหน้าจะมีปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใด แต่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว อาทิ การขุดบ่อน้ำ ขุดลอกคูคลอง การปรับปรุงพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ปี 2558 และ ปี 2559 ช่วยให้ทั่วทั้งประเทศมีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) รวมทั้งมีโครงการผันน้ำจากประเทศ



เพื่อนบ้าน อาทิ แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาละวิน มาใช้ประโยชน์และเก็บกักไว้ภายในประเทศ กอปรกับมาตรการปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อย การหันมาเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ น่าจะช่วยให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำภายในประเทศลดลง ไม่สูงเท่ากับช่วงที่ผ่านมา และจากการวางแผนและเตรียมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นฤดูฝน มั่นใจว่าปีนี้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอแน่นอน

**“คงไม่ประเมินผลงานตัวเอง..หากให้ประเมินการทำงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ค่อนข้างพึงพอใจผลงาน”**

**●ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แก้ไขปัญหาอย่างไร?**

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากราคาน้ำมันหดตัวและสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทรวงเกษตรซึ่งอยู่ในภาคการผลิตคงไม่สามารถไปบิดเบือนกลไกตลาด จึงวางนโยบายผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากกว่าการผลิตเชิงปริมาณเหมือนที่ผ่านมา มีการยกระดับสินค้าเกษตรให้ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี ให้มากขึ้น ปัจจุบันมีสินค้า

เกษตรที่ได้รับมาตรฐานจีเอพีแล้วกว่า 3,000 รายการ ก็จะผลักดันให้มีมากขึ้นไปอีก รวมถึงต้องผลักดันให้เกิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ได้ โดยเมื่อเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพสินค้าได้แล้วจะเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไปในตัว

อีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คือจะยึดโมเดลการแก้ไขปัญหายางพาราเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ และการต่อยอดสินค้า

เกษตรด้วยนวัตกรรมการวิจัย ขณะนี้มีการผลักดันในสินค้าเกษตรหลายชนิด อาทิ มันสำปะหลัง จากเดิมที่จะมีการส่งออกในลักษณะมันดิบเพียงอย่างเดียว ก็จะส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเป็นมันเส้น และมันสะอาดมากขึ้น จะช่วยให้ขายได้ราคาดีกว่า นอกจากนี้กระทรวงยังเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ โดยมีการนำร่องแล้วในข้าว ในการวางแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด หากทำได้สำเร็จ เชื่อว่าปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดจะหมดไป



## ●แผนการปฏิรูปภาคเกษตรมีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 130 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกที่ 67.3% หรือคิดเป็น 88 ไร่ และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 32.6% หรือคิดเป็น 42 ล้านไร่ โดยประกอบด้วย พื้นที่ปลูกข้าว 27 ล้านไร่ ยางพารา 5.8 ล้านไร่ อ้อย 3.7 ล้านไร่ มันสำปะหลัง 2.2 ล้านไร่ ปาล์ม 1.8 ล้านไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ คือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพราะเมื่อปลูกพืชในบริเวณที่ไม่เหมาะสมแล้วมักเกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ดี และผลผลิตมีปริมาณที่ต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาต่ำตามมมา ดังนั้นกระทรวงจึงต้องเร่งแก้ไขในเรื่องนี้ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก หรือ อี-แมพ ซึ่ซึ่งแผนที่ดังกล่าวจะมีการระบุวา ในแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสม และไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด มีลักษณะดินเป็นอย่างไร ปริมาณน้ำ และความชื้นในพื้นที่มีเท่าใด รวมทั้งจะมีการระบุปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์น้ำระยะเวลา 10 ปีที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าแผนที่ดังกล่าวจะจัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ และแจกจ่ายแผนที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงในพื้นที่นำไปขับเคลื่อนต่อ

“เกษตรกรที่รับทราบข้อมูลนี้แล้วต้องการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ปลูกพืชชนิดอื่นแทนสามารถขอรับความรู้แลข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้

รัฐ 882 แห่งทั่วประเทศได้ เชื่อว่าเมื่อเกษตรกรคนอื่นๆ เห็นเกษตรกรที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผล จะเริ่มปรับเปลี่ยนตาม ขยายสู่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้จะกลายเป็นการจัดโซนนิ่งภาคเกษตรไปในตัว ขณะที่เกษตรกรจะได้ยกระดับรายได้ด้วย”

## ●ประเมินผลการทำงานของตนเอง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

คงไม่ประเมินผลงานตัวเอง แต่ด้วยการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯที่มีทั้งมาตรการระยะสั้น อาทิ ภัยแล้ง ดูแลราคาสินค้าเกษตร ยก ระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และระยะยาว อาทิ การทำโซนนิ่ง การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ทุกอย่างย่อมใช้ระยะเวลาเป็นปี ย่อมไม่ปรากฏให้เห็นผลได้ทันที หากให้ประเมินการทำงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ค่อนข้างพึงพอใจ ผลงาน เพราะในขณะนี้ เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะการทำงานแบบซึ่งเกิดคอมมานด์ในระดับจังหวัด หลายงานเกิดความคืบหน้า มีการขับเคลื่อนไปค่อนข้างมาก จากการลงพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็เห็นว่ากระทรวงไม่ได้ละเลย เพียงแต่ว่า ประชาชนส่วนกลางอาจจะยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารมากเพียงพอ ซึ่งตรงนี้อาจเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องไปเพิ่มเติม และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ คือความในใจของชายชื่อ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ”

ธนพล ตั้งศิริสฤษฏกุล

## สินค้าโภคภัณฑ์ราคาต่ำ

โพสต์ทูเดย์ - ราคายางพาราในเดือน มี.ค. ลดลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2552 ส่วนทางกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหญ่ในอาเซียน เช่น มาเลเซียผลิตเพิ่ม 7.5% ขณะที่บริษัทวิจัยโภคภัณฑ์ ระบุปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลดิบในอีก 2 ปีข้างหน้าลดลง

พลิกอ่านรายละเอียดหน้า **A12**

# รายได้ใหญ่ผลิตยางพาราเพิ่ม ส่วนทางราคาร่วง



### ■ กับข่าวต่างประเทศโพสต์ทูเดย์

**ร**าคายางพาราร่วงลงอย่างต่อเนื่องถึง 75% นับตั้งแต่ปี 2011 ที่ผ่านมาจนถึงปี 2015 และร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ในเดือน มี.ค.นี้ ท่ามกลางผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่กดดันแรงซื้อ อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่า บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ต่างผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น โดยผู้ผลิตรายใหญ่ในมาเลเซียผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น 7.5% ในปี 2015 เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายย่อยที่ผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ในอินโดนีเซียผลิตเพิ่มขึ้น 2.5% ในปี 2014 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ข้อมูลจากทางการเปิดเผย

เช่น ไชรม์ คาร์บี หนึ่งในผู้ผลิตรายพารารายใหญ่ของโลกจากมาเลเซีย วางแผนจะเพิ่มสัดส่วนผลผลิตยางพาราในพื้นที่เพาะปลูกจาก 2% เป็น 10% ในขณะที่ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ผู้ผลิตราย

ใหญ่ของไทยกำลังเดินหน้าแผนการปลูกยางพารา  
ราว 2.02 หมื่นตัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2009

นักปี อับดุล วาฮับ จากไซม์ คาร์บี เปิดเผย  
ว่า ทางบริษัทพยายามปรับเปลี่ยนกลับไปปลูก  
ยางพารา หลังจากที่ใช้พื้นที่ปลูกต้นปาล์ม  
เนื่องจากได้ผลตอบแทนดีกว่า อย่างไรก็ตามความ  
แห้งแล้งที่เกิดขึ้นยากต่อการปลูกพืชใหม่ ทางบริษัท  
จึงต้องหันกลับไปปลูกยางพารา

อย่างไรก็ตาม วอลสตรีท เจอร์นัล ระบุว่า การ  
ผลิตเพิ่มในเวียดนามน่าจะเสริมให้เกิดภาวะยางพารา  
ล้นตลาด และมีแนวโน้มที่จะกระทบกับผู้ผลิตราย  
ย่อยที่ไม่สามารถแข่งขันได้ในภาวะราคาตก โดย  
รอด เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการป่าไม้ จากองค์การ  
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ)  
กล่าวว่า การขยายตัวในการปลูกพืชนั้นเป็นประโยชน์  
เช่นกัน หากมีการศึกษาอย่างครอบคลุมและมี  
การช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมถึงมีผลตอบแทนที่  
เหมาะสม

“แต่การปลูกพืชเพิ่มจะกลายเป็นการแย่ง ถ้า  
ทำให้รายย่อยต้องออกจากตลาด และทำให้ราย  
ย่อยยากที่จะแข่งขัน” เทย์เลอร์ กล่าว

ด้านรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศซื้อขายพารา 5  
แสนตัน จากเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อสนับสนุน  
ราคาด้วยการเพิ่มแรงซื้อ โดยคาดการณ์ว่าจะนำ  
ยางพาราเหล่านั้นใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
เช่น ถนน ท่ามกลางราคาที่ยังต่ำลง ซึ่ง  
อินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก  
นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังจะสนับสนุน  
ให้สินเชื่อกเกษตรกรที่กลับมาปลูกยางพารา 1 ล้าน  
เฮกเตอร์ ระหว่างปี 2016-2019 อีกด้วย

### เอลนีโญกระทบผลิตน้ำตาลหนัก

กรีนพูล บริษัทวิจัยโภคภัณฑ์ในออสเตรเลีย  
คาดการณ์ว่า จากปรากฏการณ์เอลนีโญก่อความ  
แห้งแล้งในเอเชียทั้งไทย อินเดีย และจีน ส่งผลให้  
ผลผลิตน้ำตาลดิบในปี 2016-2017 นี้ จะขาดตลาด  
มากถึง 19% หรือคิดเป็นผลผลิต 4.95 ล้านตัน  
ซึ่งเป็นการขาดดุลทั่วโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลัง  
ปีที่ผ่านมามีผลผลิตน้ำตาลขาดตลาด 6.65 ล้านตัน

“ความแห้งแล้งจากเอลนีโญสร้างผลกระทบต่อ  
ต่อการปลูกอ้อยและลดผลผลิตในภาครวม ผลความ  
แห้งแล้งจะยืดยาวต่อเนื่องในปี 2016-2017 เนื่องจาก  
การปรับลดการปลูกพืช ลดการดูแลสุขภาพพืช

และลดการดูแลพืช” กรีนพูล กล่าว

ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำตาลดิบซื้อขายล่วงหน้า  
เดือน พ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4% เป็น 15.99 เซนต์  
ที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐ สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่  
25 พ.ย. 2014 และราคายังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จนไปแตะ 16.75 เซนต์ มากที่สุดนับตั้งแต่กลาง  
เดือน ต.ค. 2014 ระหว่างการซื้อขายเมื่อวันที่ 23  
มี.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางปรากฏการณ์เอลนีโญ  
ลดความรุนแรงลงอย่างเชื่องช้า

ในขณะที่ภาพรวมแรงซื้อยังคงไม่เห็นภาพไป  
ในทิศทางใดชัดเจน โดยอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะ  
เพิ่มการนำเข้าในปี 2016 นี้ หลังกระทรวงพาณิชย์  
อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า จะอนุญาตให้มีการนำเข้า  
น้ำตาลดิบราว 9.68 แสนตัน ในช่วงไตรมาส 2 นี้  
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ  
อินโดนีเซียที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าน้ำตาลของจีนซึ่งเป็น  
ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกปรับลดลง 13.5%  
ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อน

### โภคภัณฑ์แย่งรดถึงเอเชียรายได้ร่วง


มิตซูบิชิ คอร์ป หนึ่งเทรดเดอร์รายใหญ่จากญี่ปุ่น  
เปิดเผยว่า อาจขาดทุนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี  
1947 ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างพลังงาน  
และเหล็กร่วงลงอย่างหนัก โดย มิตซูบิชิ ระบุว่า  
หากราคาน้ำมันตกลง 1 เหรียญสหรัฐ รายได้ของ  
มิตซูบิชิจะหายไปถึง 2,700 ล้านเยน (ราว 810  
ล้านบาท)

ขณะเดียวกัน นิกเกอิ บีซิเนส เดลี เปิดเผย  
ว่า มิตซูบิชิ คอร์ป อีกหนึ่งเทรดเดอร์รายใหญ่ของ  
ญี่ปุ่น เตรียมประกาศการขาดทุน 1.5 แสนล้านเยน  
(ราว 4.5 หมื่นล้านบาท) ในช่วง 1 ปี สิ้นสุด 31  
มี.ค. ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทจะขาดทุน

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ซื้อขายล่วงหน้าปรับลง  
61 เซนต์ เป็น 39.86 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ระหว่าง  
การซื้อขายเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา และปรับลง  
แล้วราว 3% ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคา  
น้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลง 65 เซนต์ เป็น 39.14  
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หลังสำนักงานสารสนเทศ  
ด้านพลังงานของสหรัฐ (อีไอเอ) เปิดเผยปริมาณ  
น้ำมันคงคลังของสหรัฐแตะระดับที่สูงที่สุดในรอบ  
86 ปี



ขณะเดียวกันค่าเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น  
แตะจุดสูงสุดในรอบ 8 วัน โดยดัชนีค่าเงินเหรียญ  
สหรัฐอยู่แข็งค่าขึ้นแล้ว 1.2% ตลอดสัปดาห์ และ  
การแข็งค่าขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นการ  
แข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ซึ่งยาวนานที่สุดนับ  
ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2015 หลังจากบรรดาคณะ  
กรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ  
(เอฟโอเอ็มซี) ให้สัญญาณว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
ถึง 2 ครั้งในปี 2016 นี้

เจมส์ บัลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ  
(เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงใน  
เอฟโอเอ็มซี เปิดเผยว่า เฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
อย่างรวดเร็วที่สุดในเดือน เม.ย.นี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ  
สหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเผยดังกล่าว  
สอดคล้องกับ จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด  
สาขาซานฟรานซิสโก และ เดนนิส ล็อกฮาร์ท  
ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา อย่างไรก็ตาม  
วิลเลียมส์และล็อกฮาร์ทไม่มีสิทธิออกเสียงใน  
เอฟโอเอ็มซี 



**สนับสนุน :** วรรณษา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.วิธพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดย EXIM BANK ได้ร่วมมือด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับ กนอ. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกไฮเทล ทาดไทป์ จังหวัดสงขลา



ลงทุนนิคมฯยาง : วรรณฯ มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก  
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ  
ด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)  
และนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



## นายกฯปลื้มต่างชาติซื้อยาง1.7หมื่นล.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงมาตรการกระตุ้นราคายางพาราในประเทศให้สูงขึ้นว่า วันนี้พอใจ เห็นราคาและจำนวนที่มียอดสั่งซื้อและมูลค่าการซื้อขายเป็นจำนวนมาก จากผู้ซื้อต่างประเทศกว่า 200 ราย จากกว่า 40 ประเทศ มีคำสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่ามากกว่า 5 หมื่นล้านบาท คือสิ่งที่รัฐบาลแก่ รัฐบาลนี้แก้ได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ ทั้งยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น รวมเกือบ 8 แสนตัน นอกจากนี้ ยังมียอดสั่งซื้อไม้ยางพารากว่า 2 หมื่นตัน

คอนเทนเนอร์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ล่าสุดมีผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจเพิ่มเติม ทั้งจากกลุ่มประเทศอาเซียน จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) จะซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง จำนวน 8 ฉบับ มูลค่ากว่า 17,500 ล้านบาท และเอ็มโอยูการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราธรรมชาติอื่นๆ มีกำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี มีมูลค่า 2,160 ล้านบาท เป็นผลที่รัฐบาลได้จัดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเดินการตลาด เรื่องการค้าขายผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาง ข้าว มีตลาดใหม่

## แล้งจุดจีดีพีเกษตร ไตรมาสแรก หด 2.1 สศก. คาดแนวโน้มทั้งปี ขยายตัว 1.8 - 2.8

สศก. แลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกเผย เอลนีโญส่งผลปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ จุดภาคเกษตรหดตัว 2.1 โดยเฉพาะสาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น แรงราคาลินค้าเกษตรหลายชนิด มีแนวโน้มลดลงตามราคาลินค้าเกษตรในตลาดโลก คาดแนวโน้มทั้งปี 2559 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8

**นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า หดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสแรกของปีนี้หดตัว คือ ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2559 และปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนหลักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งกรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมและจัดสรรการใช้น้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการรักษาระบบนิเวศก่อน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง และหากพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่า

สาขาพืช ไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สำหรับผลผลิตพืชที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และยางพารา ด้านราคา พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ลินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย โรงงาน ยางแผ่นดิบ ปาล์มน้ำมัน และลำไย ส่วนลินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ สับปะรดโรงงาน

สาขาปศุสัตว์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยภาวะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว ซึ่งแม้สภาพ

อากาศที่แปรปรวนจะกระทบต่อการเติบโตของสัตว์อยู่บ้าง แต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเพียงเล็กน้อย ทำให้ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และนํ้านมดิบ ยังคงเพิ่มขึ้น ด้านราคา ลินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ราคาเฉลี่ยของสุกร ไข่ไก่ และนํ้านมดิบ เพิ่มขึ้น ส่วนไก่เนื้อมีราคาลดลง

สาขาประมง ไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยปริมาณสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นทำเทียบเรือที่สำคัญหลายท่าลดลงจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ส่วนสาขาบริการทางการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 และสาขาป่าไม้ ไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558

**นายสุรพงษ์** กล่าวต่อว่า สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 โดยสาขาพืช ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.3-1.3 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.3-3.3 โดยปัจจัยบวก คือ ราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง หรือไม่ปรับขึ้นมากนัก ค่าเงินบาทที่ย่อนค่าลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย (ต้องพิจารณาถึงค่าเงินของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งด้วย) และการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (zoning) เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ธนาคารสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จะช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว จะทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลงด้วย โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ได้ดำเนินนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการปฏิรูปทาง supply side เพื่อลดปัญหาอุปทานล้นตลาดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากการผลิตและราคาลินค้าเกษตรของไทยด้วย

# ส่งออกแต่ละบวกรอบ 14 เดือน

## ● ก.พ.ขยับ 10.27% ทองคำ-น้ำมัน-ซื้อครบถ้วน

“พาณิชย์” เผยส่งออกเดือน ก.พ.59 เพิ่มขึ้น 10.27% พลิกบวกครั้งแรกในรอบ 14 เดือน ทองคำ-น้ำมัน-ยุทธโปกรณ์ซื้อครบดัชนียอดพุ่ง หากตัดออก 3 รายการ ยอดส่งออกจะติดลบ 2% แต่ถ้าหักเฉพาะกลุ่มซื้อครบ ที่เป็นรายการไม่ปกติออกยังบวก 6.3% “สุวิทย์” มั่นใจแนวโน้มส่งออกดีขึ้น ยืนยันเข้าทั้งปี 5%

นายสุวิทย์ เหมินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า ในเดือน ก.พ.2559 มีมูลค่าการส่งออก 18,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.27% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนถือเป็นอัตราการขยายตัวกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 14 เดือน นับจากเดือน ม.ค.2558 ที่ติดลบ 3.45% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 683,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.52% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 14,008 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16.82% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 510,323 ล้านบาท ลดลง 7.56% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 4,986 ล้านดอลลาร์ หรือเกินดุล 183,519 ล้านบาท

ส่วนในช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2559 การส่งออกมีมูลค่า 34,705 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 1,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.23% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 29,482 ล้านดอลลาร์ ลดลง 14.54% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 1,071 ล้านบาท ลดลง 5.61% และเกินดุลการค้า มูลค่า 5,223 ล้านดอลลาร์ หรือ 185,550 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการส่งออกเดือน ก.พ.ที่เพิ่มขึ้น 10.27% นั้น เป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่ปกติ เพราะมีการบันทึกตัวเลขการส่งออกสินค้ากลุ่มยุทธโปกรณ์ที่ใช้ในการซื้อครบ ซึ่งมีมูลค่า 683 ล้านดอลลาร์ เข้าไปด้วย ซึ่งหากหักออก การส่งออกจะเพิ่มขึ้น 6.3% แต่ถ้าหักตัวเลขการส่งออกทองคำและสินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็ส่งออกได้เพิ่มขึ้นและยังมีการบันทึกตัวเลขการส่งออกสินค้ากลุ่มยุทธโปกรณ์ที่ใช้ในการซื้อครบ ทั้งเฮลิคอปเตอร์และรถยนต์ที่ใช้เฉพาะทางสำหรับซื้อครบเข้าไปอีก ซึ่งการบันทึกตัวเลขนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการบันทึกของกรมศุลกากร และเป็นตัวเลขชั่วคราว แต่เราก็ต้องเข้ามาใส่ไว้ในตัวเลขการส่งออกเพราะในการนำเข้า ก็มีการบันทึกเป็นตัวเลขนำเข้า แต่เมื่อถึงแบงก์ชาติก็จะตัดตัวเลขตรงนี้ออกไปเพราะ “ไม่ใช่การส่งออกจริง” นายสุวิทย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มการส่งออกน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกภาคบริการจะเป็นบวกแน่นอนและยังคงยืนยันเป้าหมายตัวเลขมูลค่าการส่งออกของปี 2559 ไว้ที่ขยายตัว 5% จากปีก่อนเพราะเป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงาน และหากทั้งปีทำได้ครึ่งหนึ่งของเป้าหมายก็ถือว่าทำได้ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่ขณะนี้ แต่ถ้าตั้งเป้าหมายต่ำแล้วทำได้เกินเป้าหมายก็ไม่ทำทนายในการทำงาน

ด้านนายสมเกียรติ ตริรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่า มูลค่าการส่งออกเดือน ก.พ.ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่กลับมาเป็นบวก 0.4% โดยสินค้าสำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้น ข้าว ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 14.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.3% ยางพาราแม้ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 4.9% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 19.7% ตามราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ยังชะลอตัวลง น้ำตาลส่งออกเพิ่มขึ้น 78% จากการที่บราซิล ซึ่งเป็นคู่แข่งประสมปัญหาภัยแล้ง ไทยจึงได้ส่งออก

ไปยังอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 560% และลาวเพิ่มขึ้น 416% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพิ่ม 10% ผักผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปเพิ่ม 11.8% เป็นต้น โดยเชื่อว่าจากนี้ไปแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกจะกลับมาดีขึ้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตของโลกลดลงและทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยเพิ่มขึ้น

ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 13.8% เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ 18.4% แต่หากรวมทองคำจะเพิ่มสูงถึง 208.5% แต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ลดลง 18.5% เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง 38.2% จากการย้ายฐานการผลิต รถยนต์และส่วนประกอบ ลด 2.1% จากการผลิตของภาคการส่งออกรถปิกอัพ รถยนต์ และส่วนประกอบ แต่รถยนต์นั่งยังขยายตัวได้สูง

สำหรับตลาดส่งออกสำคัญ พบว่า ตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% สหภาพยุโรป เพิ่ม 4.1% และญี่ปุ่น เพิ่ม 34.8% จากยอดสินค้ากลุ่มยุทธโปกรณ์ซื้อครบ ขณะที่ตลาดอาเซียนเดิม 5 ประเทศ เพิ่ม 3.8% แต่ตลาดซีแอลเอ็มวี คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม กลับมาหดตัว 5.8% เนื่องจากการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปที่หดตัวถึง 5.8% ตลาดจีน ติดลบ 7.6% จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า รวมถึงการหดตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการใช้นโยบายลดการพึ่งพาการนำเข้าและเน้นใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์มูลค่าการส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งไทย.



## ก.พ.ส่งออก-กลับมาบวก

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกเดือน ก.พ. 2559 มีมูลค่า 18,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 10.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในรอบ 13 เดือน เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ขยายตัวสูงถึง 208.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หากคิดเฉพาะการส่งออกทองคำเพื่อการเก็งกำไรเนื่องจากราคาสูงขึ้น มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 1,051% รวมถึงการส่งออกพิเศษในสวนยุทธโศภกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมรบ ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ตามเมื่อหักการส่งออกน้ำมันและทองคำ รวมถึงยุทธโศภกรณ์ที่เป็นปัจจัยชั่วคราวแล้ว จะพบว่า การส่งออกสินค้าที่เป็นการค้าปกติของไทยในเดือนก.พ. จะยังติดลบ 2.0%

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านปริมาณ ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าว ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 14.2% ยางพาราขยายตัว 4.9% พืชไร่ 11% กุ้งสดแช่แข็ง ขยายตัว 17% เป็นต้น

**ราคายาง**  
**ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559**

หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	เมษายน		พฤษภาคม	
	2559		2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
<b>ยางแผ่นรมควัน</b>				
ชั้น 1	54.25	54.00	54.45	54.20
ชั้น 2	53.65	53.40	53.85	53.60
ชั้น 3	53.10	52.85	53.30	53.05
ชั้น 4	52.80	52.55	53.00	52.75
ชั้น 5	52.35	52.10	52.55	52.30
<b>ยางแท่ง</b>				
STR5L	57.00	56.75	57.20	56.95
STR20	46.50	46.25	46.70	46.45
<b>น้ำยางข้น</b>				
60%	36.50	36.25	36.70	36.45
(Concentrated Latex 60%)				
<b>ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง</b>				